

Số: 1269 /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết một số vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc của nhân dân theo đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... <u>1674</u>
	Ngày..... <u>20/9/17</u>
	Chuyên:.....Ngày.....

Ngày 22/6/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy có Công văn số 462-CV/BDVTU về việc báo cáo tình hình nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Quý II/2017. Để kịp thời giải quyết một số vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 4185/UBND-NNTN ngày 13/7/2017 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Công văn số 523-CV/BDVTU ngày 06/9/2017, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo như sau:

1. Về nội dung phản ánh bãi chôn lấp rác thải và nghĩa địa tập trung của tỉnh tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Tư Nghĩa, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND xã Nghĩa Kỳ, Công ty Cổ phần môi trường Đô thị Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra tình hình thực tế khu vực bãi rác Nghĩa Kỳ và Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi để xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý (tại Công văn số 3881/STNMT ngày 14/8/2017). Sau khi xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh có Công văn số 5204/UBND-NNTN ngày 28/8/2017 giao UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức rà soát, thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do nằm trong vùng không đảm bảo về khoảng cách an toàn môi trường và tham vấn ý kiến, nguyện vọng của các hộ dân để nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư hệ thống cung cấp nước sinh hoạt phục vụ người dân ổn định cuộc sống (*trường hợp không di dời*) hoặc phương án di dời, tái định cư cho các hộ dân nằm trong vùng không đảm bảo về khoảng cách an toàn môi trường; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm việc mai táng tại các khu vực cấm chôn cất của địa phương.

2. Về nội dung phản ánh Dự án cấp nước sinh hoạt tại xã Nghĩa An và Nghĩa Phú do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư khởi công từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành dẫn đến tình trạng

người dân 02 địa phương trên thiếu nước sạch để sinh hoạt

a) Đối với dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa An

Công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa An được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư tại Công văn số 34/UBND-NNTN ngày 07/01/2008 và được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 258/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2009 với tổng mức đầu tư 5,822 triệu đồng; nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.160 người dân/1.829 hộ, gồm các thôn: Phổ Trường, Phổ An, Phổ Trung, Tân An thuộc xã Nghĩa An và thôn Sung Túc xã Nghĩa Hà với tiêu chuẩn 60 lít/người/ngày đêm. Công trình có công suất thiết kế là 720m³/ngày đêm, gồm các hạng mục chủ yếu sau: Nhà điều hành, bể chứa, bể lọc, trạm bơm cấp 2, tường rào công ngõ, lắp đặt thiết bị, hệ thống điện và hạng mục Giếng nước + tuyến ống nước thô + đường điện ra giếng.

Thực hiện từ tháng 03/2010 đến tháng 03/2011, Dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục gồm: Tuyến ống cấp nước, khu xử lý (*nhà điều hành, bể chứa, bể lọc, trạm bơm cấp 2, tường rào công ngõ, lắp đặt thiết bị*) và hệ thống điện. Đến nay, còn 02 giếng khoan có đường kính D200 mm, độ sâu h=13m + tuyến ống nước thô + đường điện ra giếng chưa thực hiện. Vì thế, Công trình đến nay vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Nguyên nhân là một số hộ dân ở khu vực gần giếng khoan, gồm thôn Sung Túc, Bình Đông, Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà chưa đồng thuận trong việc khoan giếng tại khu vực này và đưa ra một số lý do như sau:

+ Đề nghị đầu tư tuyến kênh N6.2.1 trước, mới cho tiến hành khoan giếng nước của công trình.

+ Lo lắng hết nguồn nước ngầm, về lâu dài bị nhiễm phèn, mặn dẫn đến đời con cháu không có nước mà dùng.

+ Lo lắng khi tuyến kênh N6.2.1 đầu tư nhưng không đủ nước dẫn đến tụt mực nước ngầm bơm tốn tiền điện của các hộ dân ở khu vực này.

+ Khi công trình này đi vào hoạt động thì người dân ở Nghĩa An là được hưởng lợi còn người dân ở đây không được hưởng lợi nên không chịu chia sẻ tài nguyên.

+ Đề nghị khi công trình này hoạt động thì phục vụ nước sinh hoạt cho các hộ dân khu vực này mà không thu tiền dịch vụ.

Đối với các yêu cầu nêu trên, UBND huyện Tư Nghĩa đã chủ động xem xét giải quyết (tại Thông báo số 23/TB-UBND ngày 17/3/2011). Sau khi xã Nghĩa Hà được sáp nhập vào chuyển về thành phố Quảng Ngãi thì UBND thành phố đã tiếp tục tổ chức đối thoại và thực hiện các yêu cầu của người dân khu vực này, kể cả việc đầu tư tuyến N6.2.1, nhưng các hộ dân ở đây vẫn chưa đồng ý, không cho khoan giếng nước tại vị trí nêu trên. Để giải quyết vướng mắc này, UBND tỉnh thống nhất cho phép Chủ

đầu tư chuyên vị trí khoan giếng từ thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà đến vị trí mới khu vực Núi Giàng (*nằm bên trong đường bờ Nam sông Trà Khúc*) thôn Thanh Khiết xã Nghĩa Hà (tại Thông báo số 193/TB-UBND ngày 15/8/2016). Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục cản trở không cho khoan giếng.

* Tình hình thực hiện Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa An sau khi có Thông báo 193/TB-UBND ngày 15/8/2016 cụ thể như sau:

+ Ban Quản lý Dự án phối hợp với UBND xã Nghĩa Hà đề tháo gỡ vướng mắc, cụ thể:

Ngày 06/9/2016, UBND xã Nghĩa Hà mời (*lần 1*) 06 hộ dân đã tham gia cản trở việc khoan thăm dò 2 giếng đến làm việc, tuy nhiên các hộ dân này đã không đến.

Ngày 10/10/2016, UBND xã tiếp tục giao cho Công an xã Nghĩa Hà mời (*lần 2*) nhưng 06 hộ này không tham dự.

Để tiếp tục vận động, giải thích cho người dân đồng thuận với việc khoan giếng khảo sát, ngày 18/10/2016, Công an xã Nghĩa Hà tham mưu cho UBND xã mời 06 hộ dân trên đến họp, nhưng 06 hộ này vẫn kiên quyết không chấp hành (*lần 3*).

Ngày 26/9/2016, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án làm việc Công an thành phố Quảng Ngãi về việc nhiều hộ dân không cho khoan giếng khảo sát tại khu vực Núi Giàng thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà để có hướng vận động giải thích cho người dân khu vực này.

Ngày 24/10/2016, UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 7297/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa An. Theo đó, ngày 02/11/2016, đồng chí Võ Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ, lên kế hoạch bảo vệ thực hiện việc khoan giếng khảo sát.

+ Ngày 24/11/2016, UBND thành phố tổ chức cuộc họp tại Hội trường thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà để thông qua Kế hoạch bảo vệ thi công khoan khảo sát giếng nước tại khu vực Núi Giàng, thôn Thanh Khiết. Tại cuộc họp này, một lần nữa đại diện thôn Thanh Khiết và UBND xã Nghĩa Hà đề nghị UBND thành phố và các ngành liên quan tổ chức đối thoại với nhân dân thôn Thanh Khiết và các vùng lân cận lần cuối cùng.

Theo đó, ngày 28/02/2017, UBND thành phố tổ chức cuộc đối thoại với nhân dân thôn Thanh Khiết tại hội trường thôn. Kết quả: người dân ở đây lại không cho khai thác nguồn nước bên trong đường Trường Sa (*Dự án đường bờ Nam Sông Trà Khúc*).

Trước tình hình đó, UBND thành phố Quảng Ngãi đề nghị Ban

Quản lý dự án làm việc với Sở Giao thông vận tải - Chủ đầu tư dự án đường bờ Nam Sông Trà Khúc và được chấp thuận cho khoan thăm dò các giếng nước của dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa An nằm trong hành lang an toàn dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc (*Phía Bắc đường bờ Nam sông Trà Khúc - phần nằm sát bờ sông Trà Khúc*).

Đến nay, Ban Quản lý Dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn (*Trường Cao đẳng - Kinh tế - Thủy lợi Miền Trung*) khoan khảo sát tại 03 điểm nằm trong hành lang đường Trường Sa (*Phía Bắc đường bờ Nam sông Trà Khúc - phần nằm sát bờ sông Trà Khúc*) và đã lắp đặt hoàn thành 01 giếng khoan có đường kính D200 mm, sâu 7,5 m tại phía Tây Bắc khu vực Núi Giàng, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi (*phần nằm về phía bờ sông Trà Khúc thuộc hành lang an toàn đường Trường Sa*). Đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép khảo sát ở khu vực nêu trên và mở rộng khu vực khảo sát về phía xã Nghĩa Dũng để tìm kiếm nguồn nước tốt đạt chất lượng, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, cung cấp nước sau này.

UBND tỉnh bố trí 2,8 tỷ đồng để điều chỉnh Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa An (Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 về việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017, thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới). Trên cơ sở đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện công tác khảo sát, quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn nhằm đánh giá chất lượng nguồn nước.

b) Đối với dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú

Thực hiện Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2016; theo đó, Dự án Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú được bố trí **500** triệu đồng. Với khoản kinh phí này, trước mắt có thể khắc phục sửa chữa khu xử lý, khôi phục giếng khoan, sửa chữa nhà điều hành, sửa chữa bể chứa, bể lọc, tường rào và lắp đặt thiết bị lọc nước KG-200XP; nâng công suất nhà máy từ 96m³/ngày đêm lên đến 300m³/ngày đêm để cung cấp nước tạm thời cho khoảng 540 hộ. Trong tháng 8/2017 sẽ tiến hành sửa chữa, dự kiến cuối tháng 9/2017 hoàn thành.

* Về lâu dài, UBND tỉnh đã bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2018-2020, với tổng mức đầu tư là **3,0** tỷ đồng nhằm cung cấp nước sạch cho khoảng 780 hộ dân thuộc các thôn: Cỏ Lũy Bắc, Cỏ Lũy Nam và Cỏ Lũy Làng Cá xã Nghĩa Phú, với tiêu chuẩn 100 lít/người/ngày.

(*Báo cáo số 2297/BC-SNNPTNT ngày 31/7/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo*)

3. Về nội dung phản ánh việc Ban Quản lý các Cảng cá chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho một số hộ dân xã Tịnh Kỳ thuộc Dự án Cảng cá Sa Kỳ nhưng đã cho một số tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để kinh doanh gây bức xúc cho những hộ dân trong vùng dự án:

Thực hiện Quyết định số 310/QĐ-SNNPTNT ngày 29/6/2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Phương án sử dụng Khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ và các quy định có liên quan tại: Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh về việc giao tài sản cho Ban Quản lý các Cảng cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời, sau khi được nhận bàn giao các hạng mục công trình của Dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ để quản lý, khai thác, Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kêu gọi các tổ chức, cá nhân có năng lực để đầu tư các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá tại Cảng cá Tịnh Kỳ gồm xăng dầu, đá lạnh, kho lạnh, thu mua hải sản, cửa hàng ngư lưới cụ, cung cấp lương thực, thực phẩm... Qua các lần xét chọn, Ban Quản lý các Cảng cá đã tiến hành ký kết 41 hợp đồng cho thuê mặt bằng tại Cảng cá Tịnh Kỳ, trong đó có 33 tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, sinh sống tại xã Tịnh Kỳ.

Hiện nay, diện tích mặt bằng tại Cảng cá Tịnh Kỳ còn khoảng 3.000m², Ban Quản lý các Cảng cá sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá tại Cảng cá Tịnh Kỳ.

Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của một số hộ dân có đất trong vùng dự án, ngày 06/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1259/QĐ-UBND thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi có Kết luận của Đoàn Thanh tra của tỉnh về việc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác quản lý, sử dụng cho thuê mặt bằng tại Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề Sa Kỳ của Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh sẽ có thông báo cụ thể cho các cơ quan có thẩm quyền.

(Báo cáo số 2297/BC-SNNPTNT ngày 31/7/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo)

4. Về nội dung phản ánh tình trạng bồi lấp tại Cửa Đại gây khó khăn đến công ăn, việc làm thu nhập của người dân địa phương 02 xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, nhất là dịch vụ hậu cần nghề cá:

Liên quan đến việc giải quyết tình trạng Cửa Đại sông Trà Khúc bị bồi

lắp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 710/UBND-NNTN ngày 14/02/2017. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi chủ động bố trí kinh phí và phối hợp với các Sở ngành chuyên môn xử lý tình trạng Cửa Đại sông Trà Khúc bị bồi lấp theo thẩm quyền.

5. Về nội dung phản ánh của nhiều người dân huyện Mộ Đức bức xúc trước tình hình ngư dân các vùng khác đến dùng thuốc nổ đánh cá và các phương tiện giả cào hoạt động ven biển của huyện, đã làm hủy hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên và gây thiệt hại về ngư lưới cụ của ngư dân địa phương. Sự việc này diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp và đã kéo dài nhiều năm nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn, xử lý:

Ngày 16/8/2017, UBND huyện Mộ Đức có Báo cáo số 262/BC-UBND về việc trả lời nội dung phản ánh của nhân dân về tình hình dùng thuốc nổ đánh cá và hành nghề giả cào trên vùng biển thuộc huyện Mộ Đức (*bản chụp kèm theo*).

6. Về nội dung phản ánh của một số người dân thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn việc 32 hộ dân địa phương tự ý lấn chiếm đất công ích của xã gây bức xúc trong nhân dân:

Ngày 13/9/2017, UBND huyện Bình Sơn có Báo cáo số 441/BC-UBND về việc tình hình giải quyết vụ việc liên quan đến vị trí đất hồ tôm, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (*bản chụp kèm theo*).

7. Về nội dung phản ánh của một số hộ dân xóm Gò Đồn, thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà việc bà Lê Thị Tuyết Sương (hộ khẩu thường trú tại địa phương) chiếm đất nghĩa địa của người dân địa phương (vụ việc này đã dẫn đến tình trạng khiếu kiện tập thể, gây mất an ninh trật tự tại địa phương)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Sơn Hà có Báo cáo số 401/BC-UBND ngày 16/8/2017 về kết quả thẩm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị của các hộ dân khu dân cư Gò Đồn, thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà (*bản chụp kèm theo*).

8. Về nội dung phản ánh của một số người dân thị trấn Di Lăng và xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà bức xúc trước tình trạng vận hành hồ chức nước Nước Trong gây nên tình trạng ngập úng hoa màu, nhà cửa của người dân địa phương nhưng các cấp, ngành chức năng chưa đền bù thiệt hại:

Về nội dung này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư) báo cáo như sau: Sau khi lòng hồ Hồ chứa nước Nước Trong tích nước vào ngày 20/12/2016, có một số hộ dân kiến nghị có đất và tài sản bị ngập (không có nhà cửa) nhưng chưa được kiểm kê bồi thường. UBND huyện Sơn Hà thành lập Tổ công tác tại Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 để phối hợp cùng Ban Quản lý dự án rà soát, kiểm tra giải quyết kiến nghị của người dân.

Từ tháng 5/2016 đến nay, Ban Quản lý dự án phối hợp cùng với các đơn vị liên quan (gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất – đơn vị thực hiện việc đo vẽ bản đồ địa chính và lập phương án bồi thường khu vực lòng hồ huyện Sơn Hà trước đây; Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Sơn Hà; UBND thị trấn Di Lăng và UBND xã Sơn Bao) đã tổ chức 05 lần rà soát, kiểm tra tại hiện trường (gồm các đợt kiểm tra: Ngày 12÷17/5/2016; ngày 13÷16/6/2016; 30/6÷05/7/2016 và 13÷16/6/2017 và 5÷8/9/2017) có sự tham gia của các hộ dân có đơn thư phản ánh. Kết quả như sau:

- Tại khu vực suối Nước Tem thuộc địa phận thị trấn Di Lăng và suối Tà Kê thuộc địa phận xã Sơn Bao thuộc khu vực lòng hồ, đã đo đạc và kiểm kê tài sản cây cối hoa màu với diện tích đất khoảng 18 ha/41 hộ gia đình trước đây chưa kiểm kê, bồi thường. Hiện Ban Quản lý dự án đang tiến hành các bước tiếp theo để trình duyệt phương án bồi thường bổ sung cho các hộ gia đình trên.

- Các hộ dân còn lại (khoảng 45 hộ) có đơn kiến nghị về đất đai và tài sản chưa được kiểm kê bồi thường vùng giáp ranh đường viền ngập nước lòng hồ nằm ven suối Nước Nĩa thuộc địa phận thị trấn Di Lăng:

+ Đợt 1 đã kiểm tra thực địa từ ngày 13÷16/6/2017 bằng máy định vị GPS cầm tay có độ chính xác thấp, thời tiết không thuận lợi nên kết quả không được chuẩn xác do đó chưa có cơ sở trả lời cho các hộ dân vì theo ranh ngập nước chỉ chênh lệch khoảng 5÷10 m.

+ Đợt 2 đã kiểm tra lại thực địa từ ngày 5÷8/9/2017 bằng máy định vị GPS vệ tinh có độ chính xác cao nhằm xác định chính xác các vùng bị ngập. Hiện nay, đơn vị đo đạc địa chính đang xử lý số liệu và đối chiếu với bản đồ địa chính thu hồi đất trước và sẽ có kết quả trả lời cho các hộ dân trong tháng 9/2017.

9. Về nội dung phản ánh việc cấp đất nông nghiệp (đất ruộng) cho nhân dân khu tái định cư thôn Tre, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà để xây ra tình trạng 1 thửa đất cấp cho 2-3 hộ nên khi người dân canh tác thì bị một số hộ cản trở làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân:

Về nội dung này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư) báo cáo như sau:

Tổng số hộ tái định cư trên địa bàn huyện Tây Trà được cấp đất sản xuất là 215 hộ, gồm 993 nhân khẩu; tổng diện tích cấp đất sản xuất gồm 10,24 ha đất ruộng lúa nước và 106,86 ha đất sản xuất vườn rừng. Đến nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (chủ đầu tư) đã thực hiện xong công tác giao đất và hỗ trợ sản xuất cho người dân trong năm 2016 (hỗ trợ phân bón để cải tạo đất, hỗ trợ công khai hoang và hỗ trợ cây giống).

Do điều kiện địa hình khu vực miền núi chủ yếu là đồi núi có độ dốc lớn, quỹ đất khai hoang ruộng bậc thang để cấp cho người dân không đủ theo định

suất 300m²/khẩu mà chỉ đạt khoảng 200m²/khẩu (phần hạn mức diện tích còn thiếu so với định suất của dự án được quy đổi nhận bằng đất vườn rừng, nếu không đủ đất vườn rừng thì được bồi thường bằng tiền). Khi phân chia để người dân bốc thăm nhận đất sản xuất theo diện tích trung bình của từng hộ được nhận, có 2 trường hợp một thửa đất được phân chia cho 2 đến 3 hộ (do để đảm bảo các hộ này nhận đủ đất nông nghiệp theo suất bình quân chung trên địa bàn, các hộ này đã được nhận đất sản xuất nông nghiệp ở thửa khác nhưng còn thiếu so với định mức bình quân chung). Vấn đề này, Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư) đã nhiều lần giải thích với người dân, vì điều kiện thực tế quỹ đất khai hoang ruộng bậc thang hạn hẹp nên đối với 02 trường hợp thửa đất được chia chung (mỗi hộ khoảng 100 m²) để thuận lợi hơn trong quá trình canh tác, các hộ dân có thể linh động hoán đổi hoặc khoán cho một hộ sản xuất.

Trong quá trình giao 10,9 ha đất sản xuất vườn rừng tại khu tái định cư Suối Y (thôn Tre), xã Trà Thọ, xảy ra việc tranh chấp bồi thường của 8 hộ dân bị thu hồi đất, nguyên nhân chủ yếu là do tranh chấp việc bồi thường đất giữa các hộ đứng tên chủ đất khi xác nhận nguồn gốc đất; Ban Quản lý dự án hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong (trước đây) đã xử lý, giải quyết xong việc tranh chấp của 6/8 hộ; còn 2 hộ chưa thống nhất và đang chờ chi trả tiền phương án bồi thường bổ sung; trong tháng 9÷10/2017, chủ đầu tư sẽ giải quyết dứt điểm khiếu nại của 2 hộ dân này.

Văn phòng UBND tỉnh kính báo cáo!

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường;
- BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Hà, Tây Trà và thành phố Quảng Ngãi.
- VPUB: CVP, PCVP(NL), KGVX, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak888.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Văn Thế